



บันทึกข้อความ

คณะพยาบาลศาสตร์
5452
๖ ก.ค. ๒๕๕๗
13:18

ส่วนงาน ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.๓๐๗/๑ ต่อ ๑๔๔

ที่ ศธ ๖๓๙๔ (๑) / ว ๓๙๔ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

หน่วยบริการการศึกษา
เลขที่รับ 1562
ว.ค.ป.ที่รับ ๖ ก.ค. 2557
เวลา 16:25

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผลได้เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ตามเอกสารแนบ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีข้อสั่งการให้นำแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบนั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีมติรับทราบ และให้แจ้งเวียนส่วนงานเพื่อดำเนินการ และแจ้งให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง จึงขอแจ้งให้คณะทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้การดำเนินงานด้านทะเบียนการศึกษาและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษตามกรอบที่ระบุในเอกสาร

๑. ใช้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
๒. เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓. ให้คณะพิจารณาและดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Handwritten signature)

๑) เรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผ่านผู้ช่วยคณบดี)

(อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ บัณฑิตย์)

รองผู้อำนวยการสำนักฯ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ด้วยสำนักทะเบียนและประมวลผลส่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ดังรายละเอียดข้างต้น
เห็นสมควรแจ้งคณาจารย์ทุกท่าน บุคลากรหน่วยบริการการศึกษา และนักศึกษาทุกคน เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๓) *(Handwritten note: เห็นสมควรดำเนินการตามกรอบ)*

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

(Signature: วิวัฒน์ บัณฑิตย์)
(ชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร)
พนักงานปฏิบัติงาน
๗ ก.ค. ๕๗

(Handwritten notes: ๗ ก.ค. ๕๗, ๗ ก.ค. ๕๗)

๒) *(Handwritten note: ขอเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า...)*

๗ ก.ค. ๕๗

กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถยกเว้นได้

สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา	การดำเนินการ
ไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่ได้ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ทราบหรือไม่ได้ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา	ไม่สามารถยกเว้นได้ เพราะไม่ใช่เหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องติดตามกำหนดการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ไม่ได้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสอบผ่านกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ โดยไม่ทราบว่าต้องลงทะเบียนก่อนสอบ	ไม่สามารถยกเว้นได้ เพราะไม่ใช่เหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องทราบเงื่อนไขการดำเนินการก่อนการยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ
ไม่ทราบหรือไม่ได้ตรวจสอบว่าลงทะเบียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ	ไม่สามารถยกเว้นได้ เพราะไม่ใช่เหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องทราบข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรอย่างถ่องแท้ ตั้งแต่เริ่มการศึกษา
ไม่ได้ตรวจสอบว่ากรอกรหัสกระบวนวิชาผิดพลาด หรือเลือกกระบวนวิชาผิด	ไม่สามารถยกเว้นได้ เพราะไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เพราะเป็นความผิดพลาดส่วนตัว
ไม่ได้ตรวจสอบผลการลงทะเบียน (มชท 50) และเข้าใจว่าสามารถลงทะเบียนได้/ไม่ได้	ไม่สามารถยกเว้นได้ เพราะไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เพราะเป็นความผิดพลาดส่วนตัว

กรณีที่อยู่เป็นเหตุสุดวิสัย ให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษได้

สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา	การดำเนินการ
ตรวจสอบพบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากระบบหรือการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้ที่อ้างถึง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม - มีการสอบสวนและเสนอมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ ของนักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรอง/ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
สาเหตุอันเกิดจากภัยต่างๆ ที่เกิดกับนักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรอง/พิจารณาตามสถานการณ์ - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือ การเสียชีวิตของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ญาติ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษาฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา หรือปฏิบัติงานนอกพื้นที่/นักศึกษาอยู่ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาถึงประเทศไทยได้ตามกำหนดเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษาย้ายแผนการศึกษา/รับอนุมัติให้เข้าศึกษาหลังกำหนด/รอลงนามัติการขอขยายเวลา	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
เข้าใจผิดเรื่องกระบวนการเรียน เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
ขอเพิ่มกระบวนการเรียน/ขอลงทะเบียนเกินข้อบังคับ เพื่อเพิ่มเกรดสำหรับสำเร็จการศึกษาหรือไม่ให้พ้นสถานภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม

กรณีที่มีสาเหตุด้านการเงิน ให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษได้

สาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา	การดำเนินการ
มีปัญหาด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษากู้เงิน กยศ./รอกการอนุมัติทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม
การโอนเงิน/การชำระเงินผิดพลาดอันเนื่องมาจากระบบ	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีคำรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง - ข้อมูลประกอบมีความถูกต้องและเหมาะสม